

BÁO CÁO**V/ v tiếp tục khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 (XII) 6 tháng đầu năm 2021**

Thực hiện kế hoạch số 300-KH/TĐTN-VP ngày 03/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tiếp tục khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo tinh thần Nghị quyết TW4 (khóa XII) năm 2021

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả về việc tiếp tục khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 (XII) 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Tại Hội nghị đánh giá, kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn năm 2020; tập thể Ban Thường vụ đã nhìn nhận **04** hạn chế, khuyết điểm, cụ thể: trong công tác lãnh đạo, điều hành (*01* khuyết điểm, hạn chế), lĩnh vực tuyên truyền giáo dục của Đoàn (*01* khuyết điểm, hạn chế), lĩnh vực công tác tổ chức xây dựng Đoàn (*01* khuyết điểm, hạn chế) và tổ chức các hoạt động phong trào (*01* khuyết điểm, hạn chế) cần khắc phục trong năm 2021.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; nhiều hoạt động tập trung đông người; đòi hỏi tổ chức đoàn các cấp phải linh động, sáng tạo hơn trong công tác; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phải triển khai có hiệu quả nhiều giải pháp để vừa đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch vừa hoàn thành các nhiệm vụ chung, khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã đề ra.

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

Trên cơ sở hạn chế của năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng kế hoạch số 300-KH/TĐTN-VP ngày 03/3/2021 về tiếp tục khắc phục khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo tinh thần Nghị quyết TW4 (*khóa XII*) năm 2021. Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra 04 nhóm nhóm giải pháp khắc phục khuyết. Đối với từng nhóm giải pháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra nội dung và thời gian thực hiện cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên thường vụ; các ban chuyên môn, Văn phòng Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra và yêu cầu các ban, bộ phận báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hằng tháng thông qua các phiên họp ban thường vụ thường kỳ, đồng thời đánh giá chất lượng triển khai thực hiện của từng đồng chí.

Từng đồng chí Thường trực phụ trách các lĩnh vực chỉ đạo, định hướng, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ban, đơn vị trực thuộc liên quan trong quá trình tham mưu đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1.4. Phương hướng 6 tháng cuối năm

Triển khai chỉ đạo các nội dung theo hướng trọng tâm, trọng điểm; định hướng cơ sở đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay; phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh quan tâm rà soát các tổ chức thành viên để có giải pháp thành lập tổ chức Hội.

Giao đồng chí Ủy viên Thường vụ phụ trách công tác Hội phụ trách tham mưu cho Thường trực đẩy mạnh các giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

2 Khuyết điểm 2: Công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong đoàn viên, thanh niên mang lại hiệu quả chưa triệt để.

2.1. Giải pháp đã triển khai:

- Cùng cố và duy trì Đội thanh niên tình nguyện “*Thắp sáng niềm tin*” trong các hoạt động truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy tại khu dân cư, trường học...

- Tăng cường hoạt động đối với lực lượng thanh niên chậm tiến; thanh niên sau cai.

- Tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ

2.2. Kết quả:

- Chỉ đạo Ủy ban Hội tiếp tục duy trì hoạt động của 94 CLB, đội hình tuyên truyền pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội, tội phạm buôn bán người và sử dụng trái phép chất ma túy với hơn 1.231 thành viên; tiến hành rà soát đối tượng nghiện ma túy trong độ tuổi thanh niên để có giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ; duy trì hoạt động các Đội hình thanh niên tình nguyện cứu hộ giao thông, tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở các tụ điểm tụ tập dễ gây ra tệ nạn xã hội, buôn bán, lẩn chiếm lòng, lề đường ... Kết quả có 81 cuộc tuần tra, thu hút 372 HVTN tham gia.

- Tổ chức Đoàn giám sát việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng theo Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng đối với UBND thị xã Hòa Thành. Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế thiếu sót của đơn vị cần khắc phục; đồng thời phát hiện những bất cập trong việc thực hiện chính sách để kiến nghị cấp thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để địa phương thực hiện đạt hiệu quả trong thời gian tiếp theo.

2.3. Đánh giá

Qua 6 tháng, kết quả khắc phục khuyết điểm không có nhiều nổi bật; công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong thanh niên chưa có nhiều đổi mới; giải pháp tuyên truyền chưa tác động sâu đến đoàn viên thanh niên.

Chưa xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh niên.

2.4. Phương hướng 6 tháng cuối năm

Giao đồng chỉ Ủy viên Thường vụ - Trưởng ban Phong trào tham mưu cho Thường trực phụ trách triển khai thực hiện các giải pháp:

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tập trung vào các nội dung: đổi mới nội dung, đa dạng phương thức tuyên truyền; đảm bảo tính thân thiện phù hợp với từng nhóm đối tượng.

- Phối hợp với cơ quan, thông tấn báo chí đưa tin tuyên truyền về công tác phòng chống tệ nạn ma túy của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; giới thiệu những cách làm hay, các gương điển hình, đặc biệt chú trọng tuyên truyền gương người tốt việc tốt và các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác phòng chống tệ nạn ma túy.

- Phối hợp với các ngành như: Y tế, Công an, Lao động thương binh và xã hội cùng cấp tổ chức các hội thi, diễn đàn, biểu dương, khen thưởng ... những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy.

3. Khuyết điểm 3: Việc tổ chức họp Ban Thường vụ định kỳ có lúc vẫn chưa đảm bảo theo thời gian quy định; một số văn bản trình Ban Thường vụ của các Ban chuyên môn, Văn phòng có lúc chưa chủ động, còn trễ so với thời gian quy định. Việc đóng góp ý kiến cho các chủ trương, văn bản trong các phiên họp Ban Thường vụ định kỳ chưa nghiên cứu sâu.

3.1. Giải pháp đã triển khai:

Thực hiện việc đánh giá và xếp loại hàng tháng đối với ủy viên Ban Thường vụ chuyên trách trong các phiên họp Ban Thường vụ định kỳ hằng tháng theo các tiêu chí cụ thể được quy định bằng bảng điểm.

Trong các phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, triển khai nhắc việc các nội dung của các ban chuyên môn, Văn phòng thực hiện trong tháng tiếp theo để tạo sự chủ động trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của từng phòng, ban.

3.2. Kết quả:

Đã tiến hành đánh giá từng đồng chí ủy viên Thường vụ được 05 lần bằng bảng điểm cụ thể trong phiên họp hằng tháng. Trong đó từng chỉ UV. Ban Thường vụ mạnh dạn, thẳng thắn trong công tác tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân.

Định kỳ hằng tháng, Văn phòng đã chủ động thông báo các ban chuẩn bị nội dung tài liệu trình trong phiên họp Ban Thường vụ tháng tiếp theo để các ban chủ động chuẩn bị; tài liệu được chuyển đến từng UV.BTV chậm nhất 03 ngày trước khi họp.

3.3. Đánh giá

Kết quả trong 6 tháng, Ban thường vụ Tỉnh đoàn chưa khắc khắc phục được khuyết điểm; việc tổ chức họp Ban Thường vụ định kỳ hằng tháng vẫn còn chưa đúng quy chế; có tháng chưa sắp xếp được lịch họp do 6 tháng đầu năm có nhiều sự kiện lớn; nhiều hội nghị, hoạt động phát sinh; mặt khác các đồng chí Ủy viên

BTV chưa chủ động xây dựng tài liệu gửi về văn phòng theo quy định nên ảnh hưởng đến việc sắp xếp lịch họp.

Một số đồng chí thường vụ chưa quan tâm cho ý kiến các nội dung.

3.4. Phương hướng 6 tháng cuối năm

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng của ủy viên ban thường vụ định kỳ hằng tháng.

Văn phòng thường xuyên theo dõi, nhắc nhở các thường vụ chủ động tham mưu xây dựng các nội dung đúng thời gian, chất lượng.

4. Khuyết điểm 4: Phương thức đoàn kết tập hợp, tổ chức các hoạt động cho thanh niên chưa có nhiều đổi mới; chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có nhiều chuyển biến.

4.1. Giải pháp đã triển khai:

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành Kế hoạch 280-KH/TĐTN-TCKT, ngày 04/12/2020, về việc thực hiện “Đề án số 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tập hợp, đoàn kết công nhân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 – 2025” năm 2021; công văn số 2961-CV/TĐTN-TCKT, ngày 15/6/2021 về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện Đề án 08-ĐA/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong đó tập trung nhiều giải pháp tổ chức củng cố công tác tổ chức xây dựng Đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đưa vào tiêu chí đánh giá thi đua của khối huyện, thị, thành phố để khuyến khích các đơn vị thực hiện.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo nhiều giải pháp, phương thức tập hợp đoàn kết tập hợp thanh niên lồng ghép vào Kế hoạch công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021 và chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện các giải pháp theo định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

4.2. Kết quả:

Phương thức đoàn kết tập hợp, tổ chức các hoạt động cho thanh niên được tổ chức có đổi mới, các sân chơi tập trung chủ yếu bằng hình thức online, trực tuyến qua mạng xã hội vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa tiếp cận, thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều thanh niên. Tính đến 6 tháng đầu năm, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên trên địa bàn tỉnh đạt 71%

Trong 6 tháng đầu năm; các cơ sở Đoàn đã phối hợp tổ chức **46** hoạt động tư vấn sức khỏe, pháp luật, kỹ năng và hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh niên công nhân với **1.900 lượt** thanh niên công nhân tham gia; đã thành lập được 02 chi đoàn công nhân trên địa bàn dân cư; giới thiệu 18 ĐVUT là thanh niên công nhân cho Đảng, trong đó có 02 đồng chí được kết nạp đảng.

4.3. Đánh giá

Chưa có nhiều hoạt động cho thanh niên công nhân; tỷ lệ phát triển tổ chức chi đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa có nhiều chuyển biến.

1 Khuyết điểm 1: Chưa đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch năm của tỉnh; chưa giảm tải được khối lượng công việc cho cơ sở trong khi tình hình bộ máy, cán bộ tại cơ sở tiếp tục được tinh giản

1.1. Giải pháp đã triển khai

Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch năm được tiến hành lấy ý kiến công khai thông qua nhiều phiên họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; được các ban chuyên môn nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh; đồng thời lồng ghép việc thực hiện các chỉ tiêu vào tiêu chí đánh giá thi công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đối với các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc. Các nội dung trong tiêu chí thi đua quy định cụ thể về thời gian hoàn thành để cơ sở chủ động trong công tác triển khai thực hiện.

Tiếp tục thực hiện tinh gọn bảng điểm năm 2021 theo hướng sáp nhập Tiêu chí đánh giá công tác đoàn và công tác hội; được phân thành 2 cấp.

Tiếp tục thực hiện việc đánh giá và xếp loại hàng tháng đối với ủy viên Thường vụ chuyên trách định kỳ hằng tháng theo các tiêu chí cụ thể được quy định bằng bảng điểm. Hằng tháng, tiến hành góp ý cho từng ủy viên Ban thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ, góp ý cho công tác lãnh đạo, điều hành của từng đồng chí Thường trực.

Trong công tác chỉ đạo đối với cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các ban tham mưu theo hướng chú trọng vào chất lượng, tập trung vào các khối đối tượng, không dàn trải nhiều nội dung, gây lúng túng cho cơ sở trong quá trình thực hiện.

1.2. Kết quả

Trong năm 2021; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề ra 01 công trình thanh niên¹ và 10 chỉ tiêu; kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm như sau:

- *Đối với công trình thanh niên:* Toàn tỉnh đã thực hiện được 28,5km, đạt **57%** kế hoạch; riêng cấp tỉnh đang triển khai thực hiện 10 km tại huyện Tân Châu và Tân Biên.

- *Đối với các chỉ tiêu cơ bản:* đã hoàn thành đạt và vượt 5/10 chỉ tiêu.

1.3. Đánh giá

Khuyết điểm đã có chuyển biến rõ nét, đạt 50% tiến độ của kế hoạch.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác chỉ đạo, định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn kịp thời, có trọng tâm; đảm bảo thời gian cho các đơn vị triển khai thực hiện.

Đối với 05 chỉ tiêu còn lại, ước tính đến cuối năm đạt kết quả, riêng chỉ tiêu về thành lập được 20% trong tổ chức Hội trong Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khả năng khó đạt do đến hiện tại chưa thực hiện được.

¹ Thực hiện Công trình "Tuổi trẻ Tây Ninh chung tay vì biên giới quê hương", thực hiện 50 km "Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời" trị giá 01 tỷ đồng.

Chưa đánh giá được chất lượng sinh hoạt chi đoàn trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước do ảnh hưởng của dịch bệnh, hạn chế tập trung đông người.

4.4. Phương hướng 6 tháng cuối năm

Giao Ban Phong trào phối hợp Ban Tổ chức kiểm tra tiếp tục tham mưu triển khai các giải pháp đã đề ra trong kế hoạch.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

- Công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn kịp thời, có sự linh hoạt trong đổi mới, phù hợp với tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Có sự đầu tư nghiên cứu, mạnh dạn, thẳng thắn trong góp ý, chỉ đạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn.

- Luôn thường xuyên quan tâm, lắng nghe và trung cầu ý kiến của cơ sở đối với công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để có sự điều chỉnh kịp thời. Các nội dung xin ý kiến Ban Chấp hành, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đều thông qua trước thực hiện công khai, dân chủ và minh bạch.

2. Hạn chế

- Việc triển khai các giải pháp khắc phục của một số đồng chí ủy viên thường vụ, các ban chuyên môn và văn phòng còn bị động; chưa bám sát kế hoạch khắc phục khuyết điểm của Ban thường vụ để tham mưu kịp thời các giải pháp; kết quả khắc phục trong 6 tháng đầu năm chưa nổi bật.

Trên đây là báo cáo kết quả về việc tiếp tục khắc phục khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh đoàn theo Nghị quyết Trung ương 4 (XII) 6 tháng đầu năm 2021.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh đoàn;
- UV.BCH TĐ;
- Các Ban, đơn vị TTTĐ;
- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc;
- Lưu VT.



Hoàng Thị Thanh Thúy